

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)



องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งลูกนก
อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

(Strategy Map)

ยุทธศาสตร์	เป้าประสงค์	กลยุทธ์	ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม	๑.เด็ก เยาวชน ได้รับการศึกษา อย่างเหมาะสม พัฒนาการวัย เป็นไปตามมาตรฐานส่วนกลาง ทุกระดับชั้นได้ ๒.เด็ก เยาวชน ประชาชนทั่วไปมีส่วนร่วมในการสืบสานศิลปวัฒนธรรม ประเพณีอันดีงามในหมู่บ้าน	๑. พัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและส่งเสริมระบบการศึกษา ๒. ฟื้นฟูศิลปวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของท้องถิ่นควบคู่กับการอนุรักษ์แหล่งวัฒนธรรมและโบราณสถาน ๓. เพิ่มช่องทางการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร ๔. ส่งเสริมและสนับสนุนงานด้านกีฬาและนันทนาการ ๕. ส่งเสริมการจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและงานรัฐพิธี	๑. ระบบการศึกษาได้รับการพัฒนาและมีคุณภาพที่เพิ่มขึ้น ๒. ประเพณีวัฒนธรรมของท้องถิ่นได้รับการอนุรักษ์	ค่าเป้าหมาย พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐ .เด็กและเยาวชนตลอดจนประชาชนในท้องถิ่นมีโอกาสได้รับการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	ประชาชนนำหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในกิจกรรมประกอบอาชีพอย่างเหมาะสม	๑. ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจแบบพอเพียง ๒. สนับสนุนส่งเสริมสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ ๓. ส่งเสริมความรู้ด้านวิชาการแก่เกษตรกรและกลุ่มอาชีพ	ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้น	ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้น

ยุทธศาสตร์	เป้าประสงค์	กลยุทธ์	ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านสังคม	ประชาชนได้รับการดูแลรักษาสุขภาพอนามัยและสวัสดิการอย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ	<ol style="list-style-type: none"> ส่งเสริมสนับสนุนงานสวัสดิการสังคม การสังคมนาสงเคราะห์ ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมเพื่อแก้ไขปัญหาอาชีพติด ส่งเสริมสนับสนุนกิจการสาธารณสุข ส่งเสริมความรักความผูกพันในครอบครัว 	ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง	คุณภาพชีวิตของประชาชนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และการท่องเที่ยว	ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของหมู่บ้าน	<ol style="list-style-type: none"> ปรับปรุงภูมิทัศน์และพัฒนาสภาพแวดล้อมของชุมชนให้สวยงาม จัดระบบการจัดการขยะมูลฝอยอย่างถูกสุขลักษณะ พัฒนาส่งเสริมสนับสนุนการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 	<p>ชุมชนชาติและสิ่งแวดล้อมได้รับการบริหารจัดการดูแลเพิ่มขึ้น</p> <p>ได้รับการจัดการดูแลเพิ่มขึ้น</p>	<p>ประชาชนมีความพึงพอใจในการบริหารจัดการ</p> <p>ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม</p>

ยุทธศาสตร์	เป้าประสงค์	กลยุทธ์	ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี	ประชาชนได้รับบริการบริการสาธารณะและเข้าถึงแหล่งข้อมูลข่าวสารได้สะดวกรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ	<p>๑. พัฒนาศักยภาพของบุคลากรทุกระดับ</p> <p>๒. เพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บและพัฒนารายได้</p> <p>๓. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น</p> <p>๔. ส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานบรรเทาสาธารณภัย</p> <p>๕. พัฒนาการบริหารจัดการที่โปร่งใส</p>	ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการขององค์กรเพิ่มขึ้น	<p>ค่าเป้าหมาย</p> <p>พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐</p> <p>ประชาชนผู้รับบริการเกิดความพึงพอใจ</p>
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาด้านการบริการสาธารณะ	ประชาชนมีระบบการคมนาคมระบบประปาหมู่บ้านและแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรที่สะดวกสะอาดปลอดภัยและมีมาตรฐาน	<p>๑. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานต่างๆให้ครอบคลุมทุกพื้นที่</p> <p>๒. พัฒนาแหล่งน้ำคูคลองและระบบชลประทาน</p>	ระบบโครงสร้างพื้นฐานได้รับการพัฒนาครบทุกหมู่บ้าน	ระบบโครงสร้างพื้นฐานได้รับการพัฒนาครบทุกหมู่บ้าน